



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, one31, thaipbs, newstv, isaranews, innnews, nationtv, hoonsmart, khaohoon, tmnthailand, thaiquote, acnews, sanook, bangkoktoday, ChiangmaiNews, bluechiphai, koratdaily, mitihoon, positioningmag, hooninside, thereporter, thestandard)

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรค COVID-19 พบผู้ป่วยเพิ่ม 50 คน ป่วยสะสม 2,473 ราย กระจายใน 68 จังหวัด หายแล้ว 1,013 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพค้าขาย เป็นโรค SLE รับการรักษา 6 เม.ย. ที่ จ.ฉะเชิงเทรา แกร็บหายใจหอบเหนื่อย ปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิต 7 เม.ย. รวมผู้เสียชีวิตสะสม 33 ราย กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกเป็น กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 27 ราย คนไทยที่กลับจากต่างประเทศ 3 ราย (อังกฤษ 2 สหรัฐฯ 1) ไปสถานที่ชุมชน 3 ราย อาชีพเสี่ยง 5 ราย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย โดย 9 จังหวัดที่ยังไม่รายงานผู้ป่วย คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงกว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 มาก หลายประเทศไม่สามารถควบคุมโรคได้ การที่ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ของไทยเพิ่มขึ้นหลักสิบยังไม่ใช้เวลาผ่อนคลายมาตรการ โรคจะหมดต่อเมื่อไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการฟักตัวของโรคประมาณ 14 วัน ทั้งนี้ พบว่าอัตราการครองเตียงในผู้ป่วยหนักมีเกินกว่าครึ่งของจำนวนเตียงที่รองรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

- อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงเทศกาลสงกรานต์ครอบครัวยังคงต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การใกล้ชิดผู้สูงอายุในช่วงนี้ยังทำไม่ได้ งดเว้นการรดน้ำ การขอพรต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และขอความร่วมมืองดการเดินทาง โดยใช้เทคโนโลยีช่วยคลายความคิดถึง โทรศัพท์สอบถามพูดคุย หรือส่งของแสดงความห่วงใย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น)

- รว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ซึ่งคิดค้นอุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยสธ.สนับสนุนในส่วนของการกระจายและใช้งานจริง มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบรับรองการใช้งาน ตั้งเป้ากระจายอุปกรณ์ต่างๆ ไปสู่ รพ.อื่นด้วย พร้อมร่วมประชุมโครงการจัดการความร่วมมือระหว่างรพ.ทุกแห่งกับรพ.ธรรมศาสตร์ฯ รวมถึงสนับสนุน สสจ. รพ.ปทุมธานี และรพ.ทุกแห่ง

- ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า รพ.สามารถรองรับคนไข้ทั่วไป 750 เตียง มีห้องความดันลบ 13 เตียง หอผู้ป่วยโควิด-19 รวม 12 เตียง ห้องผู้ป่วยแยกโรค 32 เตียง เตรียมเปิดห้องไอซียูอีก 40 เตียง กลางเดือนพ.ค.นี้ รวมทั้งได้เปิดรพ.สนามรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงอีก 308 เตียง มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอสำหรับ 2 เดือน ขณะเดียวกันได้พัฒนาแอปพลิเคชันไว้สำหรับพูดคุยและติดตามผู้ป่วยเพื่อลดการสัมผัส ส่วนด้านการบริการ ได้จัดส่งยารักษาผู้ป่วยเรื้อรังถึงบ้าน มีการนำหุ่นยนต์ยุงทองที่ บ.ไอแอฟ เทคโนโลยี วิจัยร่วมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ มาใช้วัดไข้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาให้เชื่อมโยงกับเครื่องตรวจออกซิเจนที่ปลายนิ้ว รวมทั้งวัดความดันส่งข้อมูลให้แพทย์โดยไม่ต้องซักประวัติผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5

- รว.สธ. และ รพ.เกษตราฯ ติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ จ.อุทัยธานี พร้อมขอบคุณ ผวจ. แพทย์พยาบาล และทุกหน่วยงานทั่วประเทศที่ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะประชาชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางของ สธ. เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- รว.สธ. และ รพ.เกษตราฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และเข้าเยี่ยมอาการผู้ป่วยโควิด-19 บริเวณห้องแยกโรคความดันลบ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น ชุด PPE 100 ชุด

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

ประเด็นข่าว

- อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองแบบแผนได้จัดทำต้นแบบอาคาร COHORT WARD ในลักษณะห้องแยกเดี่ยวและห้องแยกโรคความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับพ.บ.ในสังกัดสธ.นำไปปรับใช้อาคารเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่ **สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย

- อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการชดเชยรายได้ให้แก่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ในส่วนของกรมฯ มีหมอนวดที่ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กว่า 120,000 คน ได้ประสานงานกับสสจ.ทั่วประเทศ ให้จัดส่งข้อมูลผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ไทยรัฐ

- อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์หรือไม่ ทางที่ดีคือควรดูแลสุขภาพอนามัยให้ดี ตัดทุกปัจจัยเสี่ยงที่จะรับเชื้อ กรณีให้หมอบุรสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มการทำมาความสะอาดมือ ทำความสะอาดเต้านม และงดเว้นการจับหรือสัมผัสใบหน้าเด็ก กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรพาออกไปนอกบ้านเพราะภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปยังไม่เพียงพอและไม่สามารถให้เด็กชินกับการใส่หน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้ กรมฯ จัดรายการให้ความรู้และตอบคำถามไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก "ก้าวอย่างเพื่อสร้างลูก" ทุกวันจันทร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

- กรมการแพทย์ ระบุ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหวังฆ่าเชื้อ COVID -19 อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ดื่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะผู้ที่นิยมดื่มเป็นประจำมีโอกาสรับเชื้อได้ง่าย เพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมและเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ให้เกิดการติดเชื้อต่าง ๆ ง่ายขึ้น และอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เตือนประชาชนพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารการใช้สมุนไพรก่อนเชื่อและแชร์ เผยตำรับยา "มหापิกัดตรีผลา" มีสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกัน ปรับธาตุให้แข็งแรงในช่วงแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือการตรวจหาไวรัสโควิด-19 นำเครื่องมือเข้ามาติดตั้งที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ในห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา (Molecular biology laboratory) ซึ่งมีคุณสมบัติตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ในระดับลึกถึง DNA เพื่อรองรับการตรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากของพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประเด็นผลกระทบ

1.มาตรการช่วยเหลือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ผู้จัดการ

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า คนไทยที่เตรียมเดินทางกลับประเทศวันนี้ (10 เม.ย.) 33 คน ได้แก่ เวลา 09.00 น. กลับจากเนเธอร์แลนด์ 15 คน และเวลา 17.00 น. กลับจากสิงคโปร์ 18 คน ส่วนวันที่ 11 เม.ย. กลับจากรัสเซีย 35 คน ญี่ปุ่น 1 คน ทั้งหมดจะอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนเอเอฟเอสจากสหรัฐฯ 152 คน กำลังประสานให้มากับเครื่องบินของสหรัฐฯ ที่จะเดินทางมารับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิระหว่างประสานเพื่อให้ได้วันเวลาที่ชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มคนไทยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 15 คน ในจำนวนนี้เป็นพระสงฆ์ 3 รูป เดินทางกลับมาถึงไทย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศตรวจพบผู้โดยสารมีไข้ 2 คน จึงส่งต่อไปที่รพ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ส่วนผู้โดยสารอีก 13 คน ส่งไปกักตัวเฝ้าดูอาการที่โรงแรมเอลิแอนด์ เขตประเวศ กทม. และเวลา 16.45 น. คนไทย 18 คน เดินทางกลับที่จากประเทศสิงคโปร์ ในจำนวนนี้เป็นพระสงฆ์ 1 รูป เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศตรวจพบผู้โดยสารมีไข้ 3 คน ส่งต่อไปรพ. ที่เหลือ 15 คน นำไปกักตัวเฝ้าระวังที่โรงแรมเดอะ ภัทรา กทม.

-ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า จะมีกลุ่มคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินเซเรเมเตียโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 35 คน กับคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินฮานาเนตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีก 1 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ 11 เม.ย. และวันที่ 13 เม.ย. และเครื่องบินสายการบินเดลตาแอร์ไลน์ เที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลสหรัฐฯ จะมารับคณะทหารอเมริกัน พร้อมนำนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยจำนวนหนึ่งกลับมาด้วย โดยจะมาลงที่สนามบินอู่ตะเภา ก.กลาโหมได้เตรียมโรงแรมในเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.นครศรีธรรมราช นำตัวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียเข้ากักตัวที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ โดยจ.สงขลา รายงานผู้ที่อยู่ชายฝั่งต้องกักตัวจำนวน 10 ราย เป็นชาว อ.เมืองนครศรีธรรมราช 4 ราย อ.ท่าศาลา 4 ราย อ.ชะอวด 1 ราย และอ.พรหมคีรี 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์

ประเด็นข่าว

-ก.ศึกษาธิการ จัดศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามหน่วยงานของศร. 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ. นครปฐม, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผืน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กทม. และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการ ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “กฐิน กุญแจบานนท์” จ.สมุทรปราการ รองรับผู้เข้ามาพักตัวได้ 420 คน โดยกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาพัก ตัว คือ นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย และนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกา ประมาณ 300 กว่าคน ที่เหลือเป็น ประชาชนทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ข่าวสด

-ที่ จ.สงขลา การตรวจกลุ่มดาวหัตถ์ 11 คน ที่อยู่ระหว่างการกักตัวที่อาคารที่พักนักกีฬา ได้ผลแล้ว 6 ราย พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 5 ราย เจ้าหน้าที่จะย้ายทั้ง 5 รายไปรักษาที่รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม รวมมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้ 16 ราย จาก 22 ราย

-มีกระแสข่าวว่า จะมีคนไทยอีกประมาณ 800 คนที่ตกค้างในมาเลเซีย ขอเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านสะเดาวันที่ 15 เม.ย. ขณะนี้รอ คำสั่งที่ชัดเจนจากรัฐบาล ในส่วนของ จ.สงขลา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

2.เร่งหาคนติดเชื้อนั่งรถไฟลงใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เฟซบุ๊กสจ.นราธิวาส เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 14 ของ จ.นราธิวาส ระบุว่าเมื่อวันที่ 15-20 มี.ค. ออกจากกิจกรรมทาง ศาสนาที่ฮาดาราบะห์ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเพื่อนชาวไทยอีก 7 คน วันที่ 20 มี.ค. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 21 มี.ค. นั่งรถไฟ สปรินเตอร์ชั้น 2 จากกรุงเทพฯ-ยะลา ลงสถานียะลาและแยกทางกับเพื่อนอีก 7 คน วันที่ 22 มี.ค. เดินทางกลับด้วยรถไฟธรรมดา นครศรีธรรมราช-ตันหยงมัส จ.นราธิวาส จากนั้นเริ่มมีไข้ แต่ไม่ยอมมารพ. วันที่ 30 มี.ค.มีอาการเหนื่อยหอบ ภรรยาแจ้งสธ.นำส่งร.พ.ระแงะ และวันที่ 1 เม.ย. ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด ด้าน รพท. จะตรวจสอบขบวนและช่วงเวลาโดยสารเพื่อหารายชื่อผู้โดยสารที่สัมผัสใกล้ชิดและอยู่ในกลุ่ม เสี่ยงส่งให้สจ.นราธิวาสดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งประกาศเตือนให้ผู้โดยสารที่คิดว่าสัมผัสใกล้ชิดเฝ้าระวังอาการด้วย

3.การกระจายอุปกรณ์ป้องกันและของบริจาดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 5, NBT

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. เผย ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดส่งหน้ากาก ออนามัย N95 จากบริษัท 3 M จำนวน 2 แสนชิ้นไปยัง รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมคลังสำรองยาและเวชภัณฑ์รองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ในระยะยาว อภ.กำลังพิจารณาแนวทางแสวงหาความร่วมมือจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตหน้ากาก N95 และ ชุด PPE แบบผ้าที่ซักฆ่าเชื้อได้ ใช้ทดแทนนำเข้า เพื่อความมั่นคงของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรม. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัย กระจายผ่านก.มหาดไทย แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการเดือนเม.ย.-ต.ค. 2563 โดยคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 2 ล้าน 3 แสนชิ้น/วัน เป็น 2 ล้าน 8 แสนชิ้น/วัน ในเดือนพ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมศุลกากร ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่หนังสือจากผู้ประกอบการไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่าด่านศุลกากรหยุดนำเข้าหน้ากากอนามัย ชุด PPE เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ ว่า ไม่เป็นความจริง กรมฯ ไม่เคยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเกี่ยวกับการหยุดนำเข้าสินค้า ดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศุลกากรในพื้นที่

4.ติดเชื้อโควิดจากวงไฮโล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv., sanook

-ผู้ป่วยสะสมของ จ.นครศรีธรรมราช มี 7 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย โดยรายที่ 7 เป็นชายอายุ 74 ปี รักษาที่รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช มี ประวัติป่วยเบาหวาน ความดัน และหัวใจ อาการค่อนข้างวิกฤติ การสืบสวนโรคพบว่าน่าจะติดเชื้อจากการเล่นพนันไฮโลในบ้าน วงพนันมี 6 คน มีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย ภรรยา 1 คน ลูกสาว 3 คนลูกชาย 3 คน หลาน 3 คน นอกจากนั้น ยังพบว่ามีการเดินทางในพื้นที่ชุมชน เบื้องต้นพบผู้ที่อยู่ในข่ายสัมผัสเสี่ยงสูงมากกว่า 50 ราย ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิได้เด็กหญิงตั้ง 5 ราย ที่ไปรับตัวผู้ป่วยส่งรพ. และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านลำนาออีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเข้าสู่การกักตัวแล้ว ผู้บริหารมูลนิธิได้สั่งให้อาสาสมัครทุกคนในทุกอำเภอยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว ยกเว้นเจ้าหน้าที่ประจำยังคงปฏิบัติหน้าที่ในชุดป้องกันเชื้ออย่างรัดกุม

5.ด่านเรียกตรวจพยาบาลช่วงเคอร์ฟิว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-โลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ระบุว่า มีพยาบาลลงเวรช่วงเที่ยงคืนกว่า เจอด่านเคอร์ฟิว จึงยื่นบัตรพยาบาลให้ แต่ ตำรวจกลับชักประวัติแทนก่อนจะปล่อยไป วันต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น. พยาบาลอีกคนลงเวร เจอด่านและถูกเรียกตรวจและขอบันทึก ข้อความยืนยัน ทำให้ต้องแจ้งหน่วยงานพิมพ์บันทึกข้อความส่งไปให้ตำรวจ ล่าสุดมีพยาบาลกลับบ้านไปเจอด่าน ยืนยันบันทึกข้อความและบัตร

ประเด็นข่าว

เจ้าหน้าที่ให้ตำรวจ แต่ตำรวจให้ไปต่อแถวรอสแกนบัตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับพยาบาล รพ.พระนั่งเกล้า อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง 3 วัน หลังเกิดเหตุ ผกก.สน.ทุ่งสองห้องเดินทางไปพบผู้ใหญ่ รพ.พระนั่งเกล้า ยังยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคลากรอันดับหนึ่งที่อยู่ในข่ายยกเว้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องขออภัยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก

6.กักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 5, 9, Thaipbs

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ. และกรมการค้าภายใน เข้าตรวจโกดังแห่งหนึ่งย่านแสมดำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บสินค้าควบคุมและเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ หลังได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนว่ามีการลักลอบนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย ตรวจยึดของกลางเป็น หน้ากากอนามัย 160,000 ชิ้น หน้ากากผ้า 81,600 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 473,974 ขวด เครื่องวัดอุณหภูมิ 1,280 ชิ้น ชุด PPE 4,000 ชุด และอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ชาวนครพนมเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องฉวยโอกาสช่วงวิกฤติโควิด-19 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ทำรัฐเสียประโยชน์กว่า 2 ล้านบาท

7.จับมิจฉาชีพหลอกตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.กมลาไสย คุมตัวนายวันละชน สิงทอง อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุหลอกผู้สูงอายุ อ้างเป็นหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจโควิด-19 ฟรีถึงบ้านก่อนขโมยทรัพย์สิน ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของนางสุนทร อายุ 75 ปี ผู้เสียหาย คาดว่าคนร้ายน่าจะเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.ร้อยเอ็ดอีกหลายแห่ง

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 7 เครื่อง รวมมูลค่า 3,400,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook, thestandard, thebangkokinsight, workpointnews, thaiPBS, TNN, innnews, 77kaoded, newtv., nationweekend, จส.100)

-นายกฯ แลงลงความคืบหน้ามาตรการต่าง ๆ ที่สั่งการและรัฐบาลมีมติในแต่ละด้าน ว่า หลังจากรัฐบาลออกมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มระยะห่างทางสังคม ส่งเสริมการทำงานที่บ้าน รวมทั้งจัดหาหน้ากากเอ็น 95 เพิ่มอีก 2 แสนกว่าชิ้นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. ยังมีคนฝ่าฝืนมากขึ้น ขอให้ประชาชนทำตามข้อกำหนด ยืนยันยังไม่มีแนวคิดจะขยายเวลาเคอร์ฟิว และขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรด้านสาธารณสุข อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และจิตอาสา ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลและให้บริการประชาชนในวิกฤต ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ รัฐบาลจึงมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นข้อห้าม ดังนี้ 1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3.งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี และ 4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด และขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1.สงวนน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน 2.การขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ให้เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร และใส่หน้ากากอนามัย 3.ส่งเสริมให้แสดงความรักและความกตัญญูต่อบุพพการี - ผู้มีพระคุณ ที่อยู่ใกล้กัน ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสื่อออนไลน์

-นายกฯ ออกข้อกำหนดฉบับที่ 3 ยกเว้นให้กลุ่มคนออกนอกเคสสถานช่วงเคอร์ฟิวเพิ่มเติม ได้แก่ 1.พนักงานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 2.ผู้ป่วย หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน 3.การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ อาหาร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก 4.การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการ หรือของตนเอง เพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยาน หรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาต และเปิดทำการได้ 5.การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่าย และอุปกรณ์ในการ

ประเด็นข่าว

สื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุนประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน 6.การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์ 7.เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐ TNN

-นายกฯ แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร ให้กองบัญชาการกองทัพไทยแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และแต่งตั้งให้ผู้ว่าฯ / ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าอากาศยานในจังหวัดของตน เพื่อบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ EOC ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด)

-โฆษก ศบค. แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,603,984 ราย เสียชีวิต 95,731 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด แต่สเปนมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 1 ล้านคนมากที่สุด 316.06 รองลงมาคือ อิตาลี 292.04 ขณะที่ไทย 0.48 อยู่อันดับ 56 โดยหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ทำให้แพทย์ต้องเลือกช่วยผู้ป่วย ดังนั้น ในประเทศไทยต้องช่วยกันป้องกัน ส่วนมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีจังหวัดที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 จังหวัด จำนวน 11 จังหวัด โดยการกักตุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสังสรรค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถ้ามีการรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดเสียงดังเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีได้ เพราะอยู่ในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นอกจากนี้ มีจังหวัดที่ผู้ว่าฯ ประกาศระงับการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด น่าน ยะลา พัทลุง สงขลา บึงกาฬ หนองบัวลำภู นครพนม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ รายงานผลเป็นค่าสีตามระดับความเสี่ยง และเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยใช้เทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ติดตามตำแหน่งของผู้ใช้ แสดงให้เห็นว่าผ่านพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ แพทย์จะสามารถจัดลำดับความเร่งด่วน และวางแผนการในการรักษา หรือส่งตรวจได้อย่างรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถใช้แอปฯ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้ด้วย และเมื่อผ่านวิกฤติโควิด-19 แล้วข้อมูลจะถูกทำลายทิ้งทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงกรณี รพ.ราชวิถีขอนำผลงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารไปผลิตเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ 500 ชิ้นนั้น สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ได้ประชุมและเห็นพ้องว่าให้นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ขยายผลทางการแพทย์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้เตรียมรองรับการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง และได้เตรียมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ได้จัดโซนดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ มีคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจครบวงจร หอผู้ป่วยเฉพาะโรค ตลอดจนถึงห้องไอซียู ส่วนรพ.รามธิบดีจักรีนฤเบศร ได้ริเริ่มใช้ 4 ทุนยนต์ "พอดี้ คิดดี ทำดี อารี" ในการทำความสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรต่อการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล โดยศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ยังได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่าง ๆ วันละ 2 รอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, เดลินิวส์, workpointnews, thaiPBS

-ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีแนวโน้มเป็นศูนย์ ภายในสิ้นเดือนมิ.ย. 2563 หากพบผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องวันละ 5%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-สสส.ร่วมกับ Tiktok Thailand ศิลปิน ภาคีเครือข่าย ชวนชาเลนจ์เต้นล้างมือ 40 วินาทีอย่างถูกวิธี คลายเครียดช่วงโควิด-19 ระบาด ผ่าน Tik-Tok-อินสตาแกรม-เฟซบุ๊ก ลีชานติตแซแซแท็ก #ล้างมือ40วิ #ไทยสู้โควิด #ถ้าเธอแคร่มาแชร์กัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

-บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ส่งมอบเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 ที่มีการปรับความดันอากาศเป็นลบ 100 ชุด ให้กับพร.รัฐทั่วประเทศ

สถานการณ์อื่น

วิจารณ์โฆษก ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, แนวนหน้า

-รศ.ดร.อนุสรณ์ อนุโณ อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เขียนบทความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การที่โฆษก ศบค. เปรียบการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสกับการทำสงคราม เป็นการเลือกใช้คำที่เข้าถึงคนในสังคมที่ต้องการเห็นการใช้อำนาจเด็ดขาดในยามวิกฤติ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่า เพราะเป็นจิตแพทย์จึงคุ้นเคยและเห็นความคล้ายคลึงของการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จภายในรพ.จิตเวชและค่ายทหาร และไม่รู้ลึกตะขิดตะขวงใจที่จะใช้ศัพท์ทางการสงครามมาเรียกปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงมีความใกล้ชิดรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมืองจนทำให้ระยะหลังแสดงบทบาทเป็นโฆษกส่วนตัวของนายกฯ รวมถึงรัฐบาลมากเข้าไปทุกที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวสด, nationweekend

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทวีตข้อความของ นายศิริโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักจัดรายการชื่อดัง กล่าวหา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ว่า เปิดเทปฟังการแถลงของนพ.ทวีศิลป์หลายรอบ ไม่พบมีความผิดพลาดเสียหาย เห็นแต่ความตั้งใจในการสื่อสารอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ วันเสาร์ที่ปลายซอย

-กล่าวว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กลายเป็นขวัญใจของคนทุกเพศ ทุกวัย ทำหน้าที่แถลงข่าวได้ไม่กัวันช่อง 11 มีเรตติ้งเพิ่ม คนคอยติดตามการแถลงสถานการณ์ และประชาชนร่วมแรง-ร่วมใจทำตามที่รัฐบาลแนะนำ ทำให้เกิดผลบวกกับรัฐบาลเป็นรูปธรรม จนนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจและร่วมกันใช้โซเชียลตำหนิว่ามาทำพ้อาริให้นายกฯ

การจำกัดเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-150 บุคคล และ 16 องค์กรเครือข่ายนักวิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์การบีบบังคับไม่ให้มีการนำเสนอรายงานข่าวปัญหาและผลกระทบต่อคนจนที่เกิดจากการจัดการกลุ่มเสี่ยงติดต่อการติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โยงไปถึงแนวคิดหลักของรัฐบาลที่เน้น “สุขภาพนำเสรีภาพ” ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของรัฐบาลและการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารมากขึ้นเรื่อยๆ

สถานการณ์ต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thaiPBS, TNN)

-ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย และผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุก 4 ราย รับไว้รักษาในรพ.และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

-พัทธยา เริ่มให้ประชาชนในเมืองพัทลุงเข้าตรวจคัดกรอง COVID-19 ฟรี ตั้งเป้า 2,000 คน โดยใช้ชุดตรวจแบบใหม่ของ สธ.รู้ผลใน 1 ชม. พร้อมส่งตรวจอีก 2 แล็บคู่ขนาน

-ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย กักตัว 3 แพทย์เจ้าของคลินิก และ 25 บุคลากรทางการแพทย์มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด

-ฉะเชิงเทรา กรณีแม่ค้าขายข้าวแกงภายในโรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เสียชีวิต มีผลบวกจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเกือบ 20 ราย

-ระนอง ผวจ.ระนอง เผย “ระนองโมเดลปลอดโควิด” ที่สำคัญคือ การคุมเข้มชั้นระดับหมู่บ้าน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคนไม่รายงานตัว รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทำหน้าที่เข้มแข็งเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะมีความผิด

-กระบี่ ประกาศล็อกดาวนทั้งจังหวัดตั้งแต่ 10-30 เม.ย. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายติดโควิด-19 แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ หลังตรวจยืนยันว่าติดเชื้อจะได้รับเงินค่าดูแลขณะที่นอนพักรักษาตัวในรพ. 500 บาท/วัน จนกว่าจะหาย

-สุราษฎร์ธานี กลุ่มลูกจ้างที่ว่างงาน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้าง พาดรอบครัวออกมากักผ่อน รับประทานอาหารที่หาดเฉวง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

-ปัตตานี ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 66 ราย ยอดสะสม 626 ราย โดยมี 1 ครอบครัวติดเชื้อทั้งบ้าน 7 คน หลังจากพ่อแม่เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา และมีผู้ใกล้ชิดและสัมผัสกว่า 70 คน ด้านผู้ว่าฯ สั่งปิด 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ตั้งแต่ 7-30 เม.ย. 2563 ห้ามประชาชนเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาต

-พัทลุง พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 คน เป็นหญิงอายุ 15 ปี ติดเชื้อจากพ่อที่กลับจากประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ รวมยอดผู้ป่วย 14 คน

ประเด็นข่าว

-ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงนามคำสั่งจังหวัด อนุญาตให้ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย และสถานเสริมความงามในจังหวัดเปิดให้บริการกับลูกค้าได้ ตั้งแต่ 16 เม.ย.

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, ผจก., tmn, mthai, sanook, xinhuaithai, the standard)

- ชาวตุรกีระเบียบ สมาชิกราชวงศ์ชาวตุรกีระเบียบกว่า 150 พระองค์ติดโควิด-19 คาดติดเชื้อขณะท่องเที่ยวในยุโรป
- จีน ตรวจพบประชาชนท้องถิ่นติดโรคโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 280 ราย กระจายอยู่ตามภูมิภาคระดับมณฑล 17 แห่งทั่วประเทศ
- อังกฤษ ย้ายนายกรัฐมนตรีออกจากห้องไอซียูแล้ว แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
- อิตาลี เผย บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อโควิดมากกว่า 13,500 ราย
- เยอรมัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5,323 ใน 24 ชม. ติดเชื้อรวม 113,52 คน เสียชีวิตรวม 2,607 ราย
- เวเนซุเอลา มีรายงานผู้ติดเชื้อ 167 ราย เสียชีวิต 9
- อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 337 ราย เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ
- มาเลเซีย ยังมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอาเซียน 4,228 ราย เพิ่มขึ้น 109 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวม 109 ราย
- อินเดีย เผย ผู้เสียชีวิต 199 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 6,412 ราย ยังใช้มาตรการปิดพื้นที่ถึง 14 เม.ย. 2563
- สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 287 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 1,910 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน
- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเป็น 208 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,450 ราย ส่วนเมืองแทกู ไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรก
- องค์การอนามัยโลก เผยเสี่ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วงโควิด-19 ทำได้ แต่ต้องควบคุมให้ดี
- บริษัท ซาโนฟี่ เจ้าของยาไฮดรอกซีคลอโรควิน พร้อมบริจาคยาให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก 100 ล้านโดส สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าหากมีผลงานศึกษาวิจัยที่ชัดเจนว่ายาต่อต้านมาลาเรียชนิดนี้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ผลจริง
- ดร.วินิคอฟ ผู้เชี่ยวชาญของแมสซาชูเซตส์ เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นว่าการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าหรือกัญชา มีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่กระจายของโควิด-19 รุนแรงขึ้น
- เครื่องบินขนส่งผู้โดยสารช่วยเหลือด้านสาธารณสุข จำนวน 90 ต้น จากสหประชาชาติเดินทางถึงเวเนซุเอลา เพื่อช่วยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19
- จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,608,331 ราย ผู้เสียชีวิต 95,869 ราย โดยสหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 468,895 ราย เสียชีวิต 14,697 ราย สเปน ติดเชื้อ 153,222 ราย เสียชีวิต 15,447 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 143,626 ราย เสียชีวิต 18,279 ราย เยอรมนี ติดเชื้อ 118,235 ราย เสียชีวิต 2,607 ราย

บทความ

สื่อที่น่าเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์สามัญสำนึก

-กล่าวว่า หากปล่อยให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราวันละกว่า 100 คนไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงวันที่ 15 เม.ย. ไทยจะมีผู้ป่วยสะสมกว่า 3,000 คน และถึงสิ้นเดือนเม.ย. จะมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 5,000 คน หรืออาจถึง 6,000 คน การจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตของระบบสาธารณสุขภายในประเทศ คือ จะต้องลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้น้อยกว่า 33% ให้ได้มากที่สุด ที่น่ายินดีคือตัวเลขผู้หายป่วยล่าสุดอยู่ที่ 1,013 ราย แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้เสียชีวิตเกินกว่า 30 คนแล้ว จึงต้องทำให้เข้าถึงกระบวนการรักษาให้เร็วขึ้น หรือตรวจหาผู้ป่วยโควิดในเชิงรุก

สื่อที่น่าเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ล้างดับ

-กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดที่ 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ด้านสาธารณสุข 6 แสนล้านบาท ว่า มี "หมอมนต์ดำ" ใช้ให้ตัวแทนที่มีอำนาจใน สธ. ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องตรวจเชื้อไวรัสแบบ PCR-Polymerase Chain Reaction โดยวางแผนว่าจะนำไปไว้รพ.จังหวัด รพ.อำเภอ ซึ่งสอดคล้องกับแผนของกรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะสร้างทั้งหมด 110 แห่ง โดยเครื่องตรวจเชื้อไวรัสแบบ PCR เครื่องเล็กราคา 2 ล้านบาท เครื่องใหญ่ 15-20 ล้านบาท ซึ่งจะมีภารกิจหนัก 30% ทำให้โครงการนี้จะได้เงินประมาณ 600 ล้านบาท

สื่อที่น่าเสนอ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์

-กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า มีขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยเฉลี่ย 1-2 ล้านชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังพบหน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นขยะอยู่ตามชายหาดและในทะเล สะท้อนการจัดการขยะติดเชื้อที่ล้มเหลว จึงกำหนดมาตรการควบคุมการทิ้งและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย โดยสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด มีข้อปฏิบัติดังนี้ 1.จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ติดสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยใช้แล้ว วางไว้ในจุดรวบรวมที่เห็นได้ชัดเจนไม่เกิน 2 จุด 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากาก

ประเด็นข่าว

อนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ 3.รวบรวมแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ส่วนประชาชนทั่วไป มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้แยกถุงขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากถุงขยะอื่น ๆ 2.ระบุข้อความบนถุงขยะว่า "หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว" ให้เห็นชัดเจน และ 3.ส่งให้กทม.และอปท.นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า วิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ยังไม่จบลงง่ายๆ มาตรการต่างๆ ของรัฐที่ออกมา ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยของประชาชน การประกาศเคอร์ฟิว การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มของมีนเมา และการห้ามในลักษณะอื่น ๆ ที่จะมีความสับสนเสี่ยงให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยังต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มขัน ต้องมีวินัย เสียสละ อดทน เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว

-แบ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็น 3 ช่วง เดือนมี.ค. การแพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ เพราะตั้งหลักรับมือช้าเกินไป เดือนเม.ย. รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เดือนพ.ค. การแพร่ระบาดจะเริ่มลดลงและจะจบภายใน 3 เดือน และย้ำว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงสำคัญ ต้องงดจัดงานฉลองเทศกาล งดเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเล่นสาดน้ำ งดการชุมนุมกินเลี้ยงฉลองทุกกรณี งดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี

-กล่าวว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นเพราะความไม่ชัดเจนของรัฐบาล บริหารจัดการไม่ดี ไม่สามารถปิดความรับผิดชอบได้

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 2 สถานี ส่วนพื้นที่สีส้มมี 11 สถานี

อย.เดือนผลิตภัณฑ์อวดอ้างรักษาหูหนวก

สื่อที่นำเสนอ: สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Aural Plus พบการโฆษณาทางเว็บไซต์ อ้างรักษาอาการ หูหนวก ฟันฟู 100% โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง อย.เคยแจ้งเตือนไปแล้วเมื่อเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และพบว่าพรินเตอร์ที่ปรากฏในโฆษณาไม่ได้เป็นแพทย์จริง ได้ประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ก.ดิจิทัลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนแล้ว

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

